
รายงานการประชุม                                                             
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถมัภ 

จังหวัดปทุมธาน ี
คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๑๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๓  อาคาร ๑๐๐ ป สมเดจ็พระศรีนครินทร 

------------------------------ 

รายนามกรรมการผูมาประชุม 
๑. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ิ ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
๒. ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธ์ิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๓. รศ.ดร.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ผศ.ดร.สวัสด์ิ ภาระราช กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ดร.ปยะ เฉลิมกลิ่น กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๖. ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๗. ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา กรรมการ 

๙. อ.ดร.พิทยา ถกลภักดี กรรมการ 

๑๐. รศ.สมศิริ อรุโณทัย กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
 

 
 

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 
๑. ศ.ดร.พิชิต พิทักษเทพสมบัติ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ผศ.ดร.อนงค อนันตริยเวช กรรมการ 

๓. ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.กรินทร กาญทนานนท กรรมการ 

รายนามผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๒. รศ.ดร.มานะ   ขาวเมฆ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓. อ.ดร.ปยะวรรณ เลิศพานิช รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

เปดประชุมเวลา  ๑๓.๑๕  น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ  ประธานคณะกรรมการสภาวิชาการ   แจงคณะกรรมการสภาวิชาการ
ทราบวาตําแหนงคณะกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะครบวาระการดํารงตําแหนง
ลงเมื่อวันที่  ๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และขณะน้ีมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือใหคณะดําเนินการสรรหากรรมการ
สภาวิชาการที่คณาจารยประจําเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ  ภายในวันที่  ๑๙   กันยายน  พ.ศ.  
๒๕๕๔  เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงต้ังตอไป    
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  รศ.สมศิริ   อรุโณทัย  กรรมการและเลขานุการ  แจงคณะกรรมการสภาวิชาการทราบวาขณะน้ี
มหาวิทยาลัยไดเรงรัดคณะดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ  TQF  ภายในปการศึกษา  ๒๕๕๔  
เพื่อใหประกาศรับนักศึกษาไดทันในป พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซึ่งทางหลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงหลายหลักสูตร  กําลัง
อยูระหวางข้ันตอนการวิพากษ  และรวบรวมขอมูลสรุปทํารูปเลมเพื่อนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป 
 
  คณะกรรมการสภาวิชาการใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 

๑.  มหาวิทยาลัยควรมองวาในการจัดทําหลักสูตรแตละหลักสูตรน้ันตองคํานึงถึงจํานวน 
งบประมาณตามรายหัวนักศึกษา 

๒.  หลักสูตรควรมีความชัดเจนและเปดตามความตองการของทองถ่ินตลาดแรงงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๔ 
   รศ.สมศิริ  อรุโณทัย  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 
๖/๒๕๕๔   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัยและขอเพิ่ม
รายนามกรรมการผูมาประชุมจํานวน  ๑  ราย คือ  “ผศ.ดร.ฉันธะ   จันทะเสนา” 
   
    มติคณะกรรมการ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 
  ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
  ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร 
   รศ.สมศิริ  อรุโณทัย  กรรมการและเลขานุการ  นําเสนอดังน้ี 
    ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  มีความ
ประสงคขออนุมัติปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกติ  นักศึกษาภาคพิเศษ  ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมี
คุณสมบัติที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รวมจํานวนทั้งสิ้น  ๖๒ ราย  จึงขอนําเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  ไดอนุมัติใหมีผลต้ังแตวันที่สําเร็จการศึกษาซึ่งมีรายละเอียด
ดังน้ี 
   ผูขอรับอนุมัติปริญญาบัตร  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มีจํานวน  ๖๒  ราย ซึ่งผาน
การพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  
๒๕๕๔ 
   ระดับปริญญาตรี  จํานวน   ๔๗  ราย 
  ระดับปริญญาโท  จํานวน   ๑๔  ราย 
  ระดับปริญญาเอก จํานวน     ๑  ราย 
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  ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๑๔  ราย  จําแนกเปนแผน  ก  จํานวน  ๓  ราย  และแผน  ข  
จํานวน  ๑๑  ราย    
  ระดับปริญญาเอก  แผน  ก  จํานวน  ๑  ราย    

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสงบทความตีพิมพลงในวารสาร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ชื่อวิทยานิพนธ การตีพิมพและเผยแพร 
๑ นางสาวศิริพร   

จึงรัศมีพานิช 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูกลุม
ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู ภ า ษ า ไ ท ย ช้ั น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ โดยใชการเรียนรู
แบบรวมมือผสมผสานระหวางเทคนิค
กลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) และเทคนิค
กลุมเกมแขงขัน (TGT)   

วารสารบัณฑิตวิจัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม ปที่ ๑ เลมที่ ๑   
 

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสงบทความตีพิมพลงในวารสาร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ชื่อวิทยานิพนธ การตีพิมพและเผยแพร 
๑ นายจํารัส  บุญเพ็ง อิทธิพลของปุยอินทรียคุณภาพสูงที่มี

ผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ขาวพันธุสุพรรณบุรี  ๑ ในพื้นที่ ดิน
เปรี้ยวชุดดินมหาโพธิ 

งานประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี 
ระดับบัณฑิตศึกษา เน่ืองในโอกาส
คลาย วันสถาปนามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ ประจําป ๒๕๕๓ “เรื่องวิจัย
และพัฒนาทองถ่ิน” ระหวางวันที่ 
๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

 ๒ นายวันชัย  ศรีเมฆ ผลของการไถกลบฟางและตอซังขาวที่
มีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของขาวในชุดดินบางเขน 

งานประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี  
ระดับบัณฑิตศึกษา เน่ืองในโอกาส
คลาย วันสถาปนามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ ประจําป ๒๕๕๓  “เรื่อง
วิจัยและพัฒนาทองถ่ิน” ระหวาง
วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

 
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสงบทความตีพิมพลงในวารสาร 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ชื่อวิทยานิพนธ การตีพิมพและเผยแพร 
๑ นายฤทธ์ิ  ดอกไธสง การประเมินประสิทธิภาพของนโยบาย

ประชานิยมในการพัฒนาระดับทอถ่ิน
ในพื้นที่ จั งห วัดนครราชสีม าและ
จังหวัดเพชรบูรณ 

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ  ปที่ ๗ ฉบับ
ที่ ๒ (พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๕๕) 
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  คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการขออนุมัติปริญญาบัตร  ใหขอเสนอแนะดังน้ี 
(๑)  ปรับแกไขการใชภาษาอังกฤษ  ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ 
(๒)  ปรับแกไขการใชภาษา  ช่ือเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทย 
(๓)  ควรตรวจสอบความถูกตองในการพิมพคําภาษาอังกฤษ  ป ค.ส. 

 
   มติคณะกรรมการ  คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบการขออนุมัติปริญญาบัตร  โดย
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
  ๕.๒  การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
  รศ.สมศิริ  อรุโณทัย  กรรมการและเลขานุการ  นําเสนอดังน้ี 
  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ         
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ไดตรวจสอบแลวคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย ๑ ราย                 
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทางวิชาการ  และมีผลงานทางวิชาการตรงตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการครั้งที่          
๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔   ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
เรียบรอยแลว  มีมติใหนําเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี  เห็นชอบการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการดังน้ี 
  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  ๑  ราย  คือ 
  นายนเรศ   ยะมะหาร สาขาวิชาศิลปกรรม 
 
  มติคณะกรรมการ คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบการแตงต้ังคณาจารยประจํา        
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  เพ่ือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ  และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
          
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอ่ืนๆ 

  คณะกรรมการสภาวิชาการใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
(๑)  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรแตละหลักสูตรตองชัดเจน  การสรางบัณฑิตเปน 

อยางไรตองการบัณฑิตแบบใด  เพื่อใหตรงกับความตองการ 
(๒)  หลักสูตรทางดานวิศวกรรมน้ันดูแลวหนักมากไปสําหรับการเปนเทคโนโลยีบัณฑิต  ควร 

เปนหลักสูตรวิศวกรรมและไมหนักมากเกินไป ซึ่งช่ือนาจะดูเหมาะสม  และสามารถปรับหนักเบาไดในตัวของ
หลักสูตร 

(๓) มหาวิทยาลัยไมจําเปนตองเปดหลักสูตรใหมากเกินไป  ควรดูวาหลักสูตรใดที่สามารถโตได 
และมหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนใหโตไป  สวนหลักสูตรใดที่ไมโตควรมีการปรับกระบวนการเปนอยางอื่นไป  
อาจจะเปนทางดานโรงบมเพาะเพื่อความเหมาะสม   

(๔)  มหาวิทยาลัยควรมีโครงการพัฒนาวิชาการที่มีการนํา  Area base  เขามาใชมากกวาน้ี   
เพราะในอนาคตน้ันงบประมาณจะนอยลงอยางแนนอน 
 



 -๕- 

 
   รศ.ดร .สมบัติ  คชสิทธ์ิ  ประธานคณะกรรมการสภาวิชาการ  แจงกําหนดการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น.     
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน ๓ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร   
 
ปดประชุมเวลา  ๑๔.๒๐  น. 
 
        นางสาววันดี   นํ้าทอง 
        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

        รศ.สมศิริ   อรุโณทัย 
        ผูตรวจรายงานการประชุม 


